

# ทวิตช์เปิดตัวเกมใหม่ ให้แฟน ๆ ร้องคาราโอเกะกันได้ ถึงบ้านพร้อมกันทั่วโลก



ทวิตช์ (Twitch) ผู้ให้บริการและคอมมูนิตี้อันดับต้นด้านความบันเทิงแบบมัลติเพลเยอร์ ได้เปิดตัว Twitch Sings เกมคาราโอเกะเพื่อเอาใจผู้ที่รักเสียงเพลงทั่วโลก นับเป็นเกมแรกที่ทวิตช์สร้างและพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อการไลฟ์สตรีมโดยเฉพาะ Twitch Sings มาพร้อมเพลงฮิตหลายพันเพลง และคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้สตรีมเมอร์และสมาชิกในคอมมูนิตี้อสามารถร่วมกันสร้างสรรค์โชว์ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครได้ และเพื่อประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผู้ชมสามารถขอเพลง เชียร์ให้กำลังใจนักร้องเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเวที และส่งคำทักท้วงเพลงไปให้สตรีมเมอร์คนโปรดของตนได้ระหว่างที่กำลังโชว์อยู่ ผู้ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Twitch Sings ได้ที่เว็บไซต์ [sings.twitch.tv](https://sings.twitch.tv)

มร. โจเอล เวด ผู้อำนวยการผลิตเกม Twitch Sings กล่าวว่า Twitch Sings ได้รวมเอาความสนุกสนานตื่นเต้นของการแสดงสด เข้ากับจินตนาการการสร้างสรรค์ของเหล่าสตรีมเมอร์ เพื่อสร้างโชว์ที่พิเศษและไม่เหมือนใคร เราจะเห็นว่าหลายเกมที่มีประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อมาอยู่บนแพลตฟอร์มทวิตช์ แต่เราเชื่อว่ายังมีโอกาสอีกมากสำหรับเกมที่จะออกมาเพื่อการสตรีมมิ่งและให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสำคัญ

สำหรับเกม Twitch Sings การเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ชมจะได้รับความสนุกสนานพอๆ กับการจับไมค์ร้องเพลงเอง และยังมีคุณสมบัติพอๆ กันด้วย ด้วยการให้ห้องแชตและคุณสมบัติ video overlay แบบกำหนดได้เอง ผู้ชมจะมีบทบาทหลักในการสร้างประสบการณ์การเล่นเกมนี้อย่างไร โดยการแสดงความเห็นระหว่างการแสดง การสร้างปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกคนอื่นๆ ในคอมมูนิตี้อ การแชร์การแสดงลงบนแพลตฟอร์มของตนเอง ซึ่งการมีส่วนร่วมของนักร้องในรูปแบบนี้จะทำให้เส้นแบ่งระหว่างผู้แสดงและผู้ชมจางหายไป

## คุณสมบัติสำคัญของ Twitch Sings

- Go Live: ดนตรีจะสนุกได้ก็ต้องมีคนดู ทวิตช์จึงมีฟังก์ชัน Go Live เพื่อให้สตรีมเมอร์สามารถถ่ายทอดสดโชว์ของตนได้ผ่านอินเทอร์เฟซของ Twitch Sings โดยตรง หรือจะถ่ายทอดสดผ่านซอฟต์แวร์อื่นก็ทำได้ตามต้องการ
- Social Features: เมื่อสตรีมเมอร์ขึ้นแสดงบนเวที ผู้ชมจะสามารถเชียร์ให้กำลังใจได้ผ่านการใช้อีโมต เสมือนเป็นการส่งเสียงปรบมือ และโหวตเลือกเพลงต่อไปได้ สมาชิกในคอมมูนิตี้อยังสามารถมีส่วนร่วมผ่านการส่งคำทักท้วง เช่น ร้องแบบไม่มีเนื้อเพลง หรือให้ร้องเสียงเหมือนแมว เป็นต้น
- เลือกโชว์เดี่ยว หรือ ร้องคู่: สตรีมเมอร์สามารถเลือกได้ว่าจะร้องเดี่ยว หรือเชิญสมาชิกในคอมมูนิตี้อมาร่วมร้อง

เพลงคู่ หรือแสดงโชว์ร่วมกับสตรีมเมอร์จากช่องอื่นๆ

- อวาทาร์: สตรีมเมอร์สามารถสร้างคาแรคเตอร์อวาทาร์ในแบบของตัวเองได้ เพื่อใช้ขึ้นร้องบนเวที หรือจะใช้กล้องถ่ายทอดสดบน jumbotron ก็ได้เช่นกัน
- กว่าพันเพลงฮิต: Twitch Sings เปิดตัวพร้อมรายชื่อเพลงฮิตหลายพันเพลงซึ่งล้วนเป็นเพลงสุดคลาสสิกสำหรับการร้องคาราโอเกะ โดยจะมีเพลงใหม่ๆ เพิ่มเข้ามาในแค็ตตาล็อกทุกสัปดาห์

สามารถดาวน์โหลดเกม Twitch Sings ลงบนคอมพิวเตอร์พีซีได้ที่เว็บไซต์ [sings.twitch.tv](https://sings.twitch.tv)

เกี่ยวกับทวิตซ์: ทวิตซ์ (Twitch) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2011 เป็นคอมมูนิตี้ระดับโลกที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างความบันเทิงแบบมัลติเพลเยอร์ มีความเป็นเอกลักษณ์ สีสน และประสบการณ์ที่คาดเดาได้ยาก ซึ่งสร้างขึ้นจากปฏิสัมพันธ์ของคนนับล้าน นำเสนอตั้งแต่คอนเทนต์เกมสนุกๆ ไปจนถึงรายการอีสปอร์ตระดับโลก รวมถึงการถ่ายทอดสดการ์ตูน อะนิเมะ ดนตรี และงานศิลปะอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด นอกจากนี้ ทวิตซ์ยังเป็นผู้จัดงาน ทวิตคอน (TwitchCon) กิจกรรมประจำปีสุดยิ่งใหญ่ ที่เหล่าสมาชิกทวิตซ์มาร่วมกันเฉลิมฉลอง เรียนรู้ และพัฒนาความสนใจและความคลั่งไคล้ของตัวเอง คุณสามารถอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางของเรา ทั้งการถ่ายทอดสดผ่าน Twitch ช่องทาง ทวิตเตอร์ และบล็อกของเรา